

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Lễ công bố) sẽ được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Gia Lai bắt đầu vào lúc 19h45' ngày 25/9/2020 tại Hội trường 19/5, thành phố Pleiku (số 18 Wừu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Căn cứ Kế hoạch số 1831/KH-UBND, ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, qua đó khẳng định sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung trong quá trình xây dựng và phát triển, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

- Thông qua công tác tuyên truyền tăng cường giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch, xây dựng hạ tầng đô thị Pleiku ngày một hoàn thiện hơn, hướng đến mục tiêu thành phố "Cao nguyên xanh vì sức khỏe", xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

- Công tác tuyên truyền cần đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sẽ diễn ra từ ngày 27-30/9/2020, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku) và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II- Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển thành phố Pleiku, quá

trình xây dựng thành phố Pleiku từ một thị xã trở thành thành phố đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Pleiku - Gia Lai.

- Tuyên truyền những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự... của thành phố trong những năm qua, nhất là những thành tựu trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo¹.

- Tuyên truyền khẳng định vai trò, vị thế của thành phố Pleiku là một đô thị trung tâm cấp vùng, đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, được Thủ tướng Chính Phủ công nhận tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22/01/2020, với số điểm 83,38/100 điểm, đạt 50/59 tiêu chuẩn.

- Tuyên truyền thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I là dấu mốc quan trọng, đó là thành tựu, là kết quả nỗ lực phấn đấu hết mình, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung, là điều kiện thuận lợi để thành phố Pleiku phát huy được sức mạnh tổng hợp cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị, xứng đáng với vai trò là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh. Việc công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I là kết quả, là đích đến nhưng đồng thời là điểm khởi đầu để phát triển lên những tầm cao hơn.

III- Tổ chức thực hiện

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:

1- Đề nghị Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku:

- Quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố treo (cắm) cờ, khẩu hiệu, băng rôn..., tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan theo nội dung đã được hướng dẫn; tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cung cấp thông tin, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị chuẩn bị thực hiện các nội dung tuyên truyền, cổ động trực quan và phim phóng sự thành phố Pleiku là đô thị loại I theo kế hoạch.

- Chuẩn bị nội dung Thông cáo báo chí phục vụ buổi họp báo công bố rộng rãi nội dung sự kiện đến báo giới theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

¹ Kinh tế của thành phố phát triển khá nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,82%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 83,2 triệu đồng/năm. Thương mại và dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Các dịch vụ vận tải, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm... tiếp tục mở rộng về quy mô, chất lượng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và cộng đồng chung tay xây dựng, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn: hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 9/9 xã năm 2017, sớm hơn 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.